



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

เพื่อให้การบริหารราชการสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนา ยุทธศาสตร์ และแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนการปฏิบัติงาน จัดสรรทรัพยากร และบริหารราชการทั่วไป ของกระทรวง รวมทั้งการขับเคลื่อนงานตามแนวทาง นโยบาย และทิศทางการพัฒนาที่กำหนดตามกรอบของ การบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารงาน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี อย่างมีบูรณาการ มีความต่อเนื่อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งส่วนราชการถูกกำหนดบทบาท และหน้าที่ไว้ในยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยให้ยึดหลัก ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม ดำเนินงานอย่างมุ่งผลสัมฤทธิ์และคุ้มค่า ในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการตาม พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้น เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติและเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงาน ผู้บริหารจะปฏิบัติหน้าที่โดยยึด หลักการทำงาน คือ เป็นธรรม โปร่งใส ชัดเจน และมุ่งมั่น เน้นการพัฒนาและยกระดับการทำงานของบุคลากร ให้เป็นมืออาชีพอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม โดยให้ถือเป็นมาตรฐานของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เพื่อการบริหารงานราชการและการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ดังนี้

- ๑) มุ่งมั่นบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอย่างเคร่งครัด
- ๒) มุ่งเน้นให้ข้าราชการและบุคลากรทุกระดับมีคุณธรรมอันพึงประสงค์ ๔ ประการ คือ พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา ทำงานบนพื้นฐานคุณภาพคู่คุณธรรม สร้างวัฒนธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส และตรวจสอบได้
- ๓) ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับค่านิยมกระทรวงพาณิชย์ คือ “SMART MOC : เชี่ยวชาญการค้า ก้าวหน้านวัตกรรม เป็นธรรมโปร่งใส ใส่ใจประชาชน”
- ๔) ปลุกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักรู้ให้สามารถคิดแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วน บุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้ อันเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการทำงาน ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- ๕) ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และมีการลงโทษผู้กระทำความผิด อย่างเคร่งครัด บนพื้นฐานหลักนิติธรรม

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑

(นายบุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร)
ปลัดกระทรวงพาณิชย์